

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TÂY GI,

Đầy tớ : Gioan Baotixita Nguyễn Đôn - Deacon

Ngày 24/6

Lc 1, 57-66.80

"Có một người đã c Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng về ánh sáng và chuộc lòng dân sẵn sàng đón Chúa"(Ga 1, 6-7 ; Lc 1, 17). Hôm nay, Hội Thánh mừng ngày sinh nhật của thánh Gioan Tây Gi, và tiễn hô của Đấng cứu thế.

TRUYỀN TIN CHO DACARIA LÀ MỘT SỰ LẠ LÙNG:

Thánh Luca thuật lại cuộc truyền tin cho Dacaria trong Luca 1, 5-25 với đầy đủ chi tiết.

Kinh Thánh kể lại rằng ông Dacaria và bà Êlisabét, vợ của ông, sống công chính trước mặt Thiên Chúa, nhưng vợ ông lại son sẻ, và lại có hai ông bà đũa cao niên (Lc 1, 5-7). Thánh Luca kể tiếp: " Dacaria là một người, đã rút trúng thăm để được chọn cho Thiên Chúa trong đám người "(Lc 1, 8-9). Trong khi Dacaria dâng hương trong đám người, dân chúng chờ đợi ngoài và cầu nguyện (Lc 1, 10). Sự lạ xảy ra là có sự hiện diện của Chúa hiển ra với ông Dacaria, đứng bên phía hương án (Lc 1, 11). Dacaria bối rối, nên sợ hãi sụp xuống trên ông (Lc 1,12) và sợ vì đã xảy ra là sự hiện diện của Dacaria, báo ông: " Này Ông Dacaria, đứng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lại Ông cầu xin: bà Êlisabét, và Ông sẽ sinh cho Ông một đứa con trai, và Ông phải đặt tên cho con là Gioan(Lc 1, 13) và " Cầu bé này sẽ thành vĩ nhân trước mặt Chúa, và ngay khi còn trong lòng mẹ, Cầu đã đầy ơn Thánh Thần. Nhiếp người sẽ được hoan hỷ ngày Cầu gặp chào đời"(Lc 1, 14-15). Tin Mừng của thánh Luca và của thánh Gioan đã cho nhân loại thấy cái lòng của con trai Gioan. Đây quả là ơn nhiệm lạ, hồng ân cao quý Chúa ban cho nhân loại vì ngay khi còn trong bụng mẹ, thánh Gioan Tây Gi đã nhận lấy mạng lúc Đấng Cứu Thế đến trần gian

ngôi đời. Ngày chào đời, thánh nhân đã đem lời tiên tri niềm vui. Thánh Gioan là vị ngôn sứ duy nhất đã chờ cho nhân loại biết Đấng Cứu Thế là Đấng Kitô, là Chiên Thiên Chúa đời đời trên gian. Thánh Gioan và chính mình Ngươi đã rửa tội cho Chúa Giêsu trong dòng sông Giordan và sau cùng chính thánh Gioan Tầy Giô đã chờ và chờ đợi mình chờ đợi cho Đấng Kitô, Đấng Cứu Thế (Lc 1, 39-79 và xem Kinh thánh Tin Mừng Thánh Gioan Tầy Giô).

NGÀI PHẢI LÊN LÊN, CÒN TÔI PHẢI NHƯ LỜI:

Thánh Gioan Tầy Giô đã nói lên điều đó vì Ngài hiểu rõ Ngài hơn ai hết. Ngài phải đi

trở về đời sống cho Đấng Cứu Thế. Thánh Gioan Tầy Giô sống đời sống rất khác biệt: mặc áo lông, đồ ăn là châu chấu và một lòng rất nghèo. Thánh nhân rao giảng sám hối và làm phép rửa. Đám đông dân chúng có niềm tin đã nghĩ rằng Ngài là Đấng Mê-sia, nhưng Gioan nói: "Tôi, Tôi làm phép rửa anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh mẽ hơn Tôi đang đến, Tôi không đáng cúi quỳ gối cho Ngài. Ngài sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa (Lc 3, 16). Thánh Gioan đã phân biệt vai trò Mê-sia mà đám đông dân chúng gán cho Ngài vì giọng nói sáng, lòng đôn hậu, sự thánh thiện và những công việc Ngài đang làm. Thánh nhân đã gọi tóm tắt về Ngài trong câu nói: "Ngài phải lên lên, còn tôi phải như lời". Thánh đã sống đích thực con người của mình, Ngài ý thức rằng: "...Ngài đến sau tôi nhưng trước hơn tôi, vì có trước tôi" (Ga 1, 15). Thánh Gioan đã coi là vị ngôn sứ cao cả nhất trong dân Israel, đã qui tụ, thu hút được đám đông quần chúng nhân dân mà chưa có vị ngôn sứ nào làm được công việc này như Ngài. Tuy nhiên, để hoàn tất sự mệnh ngôn sứ cao cả Thiên Chúa trao phó cho Ngài, thánh Gioan Tầy Giô đã đi cho con người mình tan biến đi, như lời và một hút trong kiếp tù đày, trong cái chết vì Hêrôđê, hầu hạ với con gái: xin gì Ông cũng cho dù nếm nếm đi nếm và thánh Gioan, vị ngôn sứ đã biến đi vì ích kỷ, thù hận của một người và lời luận của vua Hêrôđê. Thánh Gioan đã tan biến trong cái chết phi nghĩa, tàn bạo của một ông vua tội tày, còn Chúa Giêsu lên lên trong vinh quang, trong một niềm tin thật giá cả Ngài.

THÁNH GIOAN TÀY GIÔ LÀM GÌ NG CHO TA:

Gọi gọi can đảm nói lên sự thật cho dù sự thật kéo theo sinh mệnh của Ngài, thánh Gioan đã thật hiên ngang loan báo cái chết của Đấng Kitô đời đời nhân loại. Nhân loại trong đó có mỗi người chúng ta liệu có nhận và quỳ gối, can đảm làm chứng cho Chúa Kitô hay không? Thánh Gioan đã viết: "Sự thật sẽ giải phóng con người". Mọi người chúng ta có đi cho Chúa lên lên trong ta hay chúng ta đi cho bóng tối, tội lỗi, ích kỷ xâm lấn đời sống chúng ta? Thật giá cả có là người sống đời chúng ta và niềm tin hay chúng ta tránh né và sự thật giá cả? Đừng lùi bước

còn trơ cựa hèn thù, cựa ích kỷ, cựa hèn căm, Chúa mới thực sống lên trong ta.

Lạy Chúa, Chúa đã sai thánh Gioan tẩy Giê đôn chuộc nê cho dân Chúa sẵn sàng đón Đấng Kitô. Xin rộng ban cho các tín hữu được đầy tràn niềm vui của Thánh Thần, và xin họ đem đức tin bước vào con đường cứu độ và bình an (Lạy ngài nhân hậu, lạy thánh Gioan Tẩy Giê).

Linh mục Giuse Nguyễn Hồng Lôi DCCT